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 - กระผม จึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บัดนี้ และขอให้เลขานุการสภาเทศบาลอ่านประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาล ให้ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทราบอีกครั้ง ครับ 

 

- ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่สาย      
ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กำหนดสมัยประชุมสามัญ    
สมัยที ่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เริ ่มระหว่างวันที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566          
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน นั้น  

- อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่  14 ) พ.ศ. 2562 
ประกอบข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2565           
จ ึงเร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ สมัยที ่  4 ประจำปี           
พ.ศ. 2566 เริ ่มตั ้งแต่วันที ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที ่ 30 ธันวาคม        
พ.ศ. 2566 มีกำหนดประชุม 30 วัน จึงประกาศมาเพื ่อทราบโดยทั ่วกัน 
ประกาศ ณ วันที ่ 27 พฤศจิกายน พ .ศ. 2566 ลงชื ่อ นายสมพงษ์ สมภักดี 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 

- ลำดับต่อไป ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป ครับ 

 

 - ท่านสมาชิกสภาเทศบาลก็ได้ทราบประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล ตามที่
เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งให้ทราบแล้วนะครับ ลำดับต่อไป ผมขอดำเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระท่ีกำหนดไว้ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 

- เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 
เป ็นไปด ้วยความเร ียบร ้อย และสอดคล ้องตามข ้อ 117 แห ่ งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว ่าด้วยข้อบังค ับการประชุมสภาท้องถิ ่น  พ.ศ. 2547           
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผมจึงอนุญาตให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาล   

นายวรรณศลิป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่าน
โปรดใช้คำพูดด้วยความสุภาพ และระมัดระวังในการอภิปรายและชี้แจงด้วย ครับ  
ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องพูดพาดพิงบุคคลภายนอก ขอให้สงวนชื่อสกุล    
ไว้ด้วย ครับ 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

 - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

- ตามที่เจ้าหน้าที ่กิจการสภาเทศบาลได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่      
29 พฤศจิกายน 2566 ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ พิจารณา
ตรวจแล้ว ไปให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ทราบล่วงหน้าแล้วนั้น ผมขอถาม
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า ตามผลการตรวจของคณะกรรมการตรวจรายงาน    
การประชุมดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยคำที ่เป็นสาระสำคัญ         
ในรายงานการประชุมหรือไม่ ครับ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอขอแก้ไข ก่อนการลงมติขอให้เลขานุการ
สภาเทศบาล นับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที่ประชุมว่า มีสมาชิกสภาท่านใด
เห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ    
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ขอได้โปรด   
ยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 11 

1 
- 
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 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  เสนอใหม่ 

- 3.1 ญัตติ เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี ้  กระผม ขอเสนอญัตติ เร ื ่อง แจ ้งประกาศใช ้แผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่  3/2566 โดยมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

- ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 4 ว่าด้วยการแก้ไข เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้  

- ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ ่นดังกล่าวให้ผู ้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  
พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ และข้อ 24 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อำเภอ  หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายใน 15 วัน    
นับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สาย ได้ดำเนินการประชุมและพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง              
ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 และกระผม ได้ลงนามประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ 
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กระผม จึงขอแจ้งประกาศเทศบาลตำบลแม่สาย 
เรื ่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี ่ยนแปลง       
ครั้งที่ 3/2566 ให้สภาเทศบาลได้รับทราบ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนา
ญัตติและเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 
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- เนื่องจากญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอในเรื่องนี้ เป็นกรณีที่ระเบียบว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ต้องแจ้งให้สภาท้องถิ่นเพื่อรับทราบ ดังนั้น ญัตติดังกล่าวจึงไม่มีการขอมติจากที่
ประชุมสภา ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ ครับ 

- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย ถือว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ได้รับทราบแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 ตามประกาศ
เทศบาลดังกล่าวแล้วนะครับ 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.2 

- 3.2 ญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการมอบให้
เอกชนทำหน้าที ่เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย 
(ใหม่) 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี้ กระผม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบล     
แม่สาย (ใหม)่ ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้ผู้อำนวยการ
กองคลัง เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉัน นางทับทิม อินทร์ปัญญา ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงรายละเอียด
การขอพิจารณารับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการมอบให้เอกชนทำหน้าที่   
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย (ใหม่) ด้วยเหตุผล      
และความจำเป็น ดังนี้ 

- ตามท่ีเทศบาลตำบลแม่สาย ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ การมอบให้เอกชน    
ทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย โดยประกาศ
หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ในคราวประชุมสภา
เทศบาลตำบลแม่สาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566     
เมื ่อวันที ่ 28 กันยายน 2566 แล้วนั ้น  เมื ่อวันที ่ 21 พฤศจิกายน 2566 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางทับทิม  อินทร์ปัญญา 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
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เทศบาลตำบลแม่สาย ได้มีประกาศ เรื่อง ประมูลให้สิทธิเอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจขอทราบ
รายละเอียดและรับซองประมูล ตั ้งแต่ว ันที ่ 22 – 27 พฤศจิกายน 2566        
และกำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี้ ตามระยะเวลา
ดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจยื่นซองประมูลแต่อย่างใด 

- เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ เทศบาลตำบลแม่สาย
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การมอบ
ให้เอกชนทำหน้าที ่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย        
ในการนี ้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุมพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์      
และวิธีการ การมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาล 
โดยแนวทางการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมฯ คณะกรรมการฯ ได้คำนึงถึง     
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และข้อเท็จจริงในปัจจุบัน ทั้งนี้   
คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการกำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำ
ในอัตราใหม่ ดังนี้  
- ถนนเทศบาล 5 ซอย 1 ตั ้งแต่แยกซอย 1 ถึงแยกเทศบาล 9 ค่าตอบแทน 
จำนวน 6,387 บาท/เดือน 
- ถนนเทศบาล 5 ซอย 2 ตั้งแต่แยกซอย 2 ถึงแยกถนนโรงเรียนอนุบาลแม่สาย 
ค่าตอบแทน จำนวน 3,954 บาท/เดือน 
- ถนนเทศบาล 5 ซอย 4 ตั ้งแต่แยกซอย 4 ถึงทางเข้าหลังตลาดนายบุญยืน 
ค่าตอบแทน จำนวน 8,820 บาท/เดือน 
- ถนนป่ายาง ตั ้งแต่แยกถนนป่ายางซอย 14 ถึงแยกถนนป่ายางซอย 18 
ค่าตอบแทน จำนวน 10,645 บาท/เดือน โดยในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 2 ให้กำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนขั้นต่ำคงที่ ปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้กำหนดค่าตอบแทนขั้นต่ำเพ่ิมขึ้น 3% 
ของอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ำปีล่าสุด 
- เพื่อให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย เป็นไป
ตามเทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย 
พ.ศ. 2566 จึงขอพิจารณารับความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการมอบให้เอกชน 
ทำหน้าที ่ เร ียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย (ใหม่)         
ทั ้งนี ้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาญัตติและเอกสารประกอบญัตติที ่ได้แจ้ง        
ให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ค่ะ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตติในเรื ่องดังกล่าว สมาชิกสภาท่านใด      
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ
ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เม ื ่อครบองค์ประช ุมแล ้ว กระผมจึงขอมติจากที ่ประช ุมสภาเทศบาลว่า        
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศการมอบให้เอกชนทำหน้าที่
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทนเทศบาลตำบลแม่สาย ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.3 

- 3.3 ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการพัฒนา
ศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 1,250,000 บาท   
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี ้  กระผม ขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขอพิจารณาร ับความเห็นชอบอนุม ัติ              
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ิมเติม หมวดค่าใช้สอย 
โครงการพ ัฒนาศ ั กยภาพแกนนำด ้ านส ุ ขภาพเทศบาลตำบลแม ่ ส าย                      
จำนวน 1,250,000 บาท ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รายละเอียด
เหตุผลและความจำเป็น กระผมขอให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจง 
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ครับ 

 

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายสมชาย ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ขอชี้แจงรายละเอียดในการขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ดาวเรือง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 11 

1 
- 
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รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการ    
พัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 1,250,000 บาท      
ด้วยเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้ 

- ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในชุมชนมากที่สุดจึงเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดัน 
ให้ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและการมีส่วนร่วม    
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อมได้ เล็ ง เห็นถึง
ความสำคัญของแกนนำด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุข      
ที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน ดังนั้น แกนนำด้าน
สุขภาพ จึ งจำเป็นต้องได้ ร ับการพัฒนาทักษะ ความรู ้  ความสามารถ       
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำ 
ด้านสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สาย โดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อเพิ ่มพูนความรู้  
ความสามารถ ทักษะ ทางด้านวิชาการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขระดับท้องถิ ่น ให้แก่แกนนำด้านสุขภาพ เพื ่อที ่จะสามารถ         
นำความรู้ด้านวิชาการที่จำเป็นสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ และเพื ่อเสร ิมสร ้างความสามัคคีในกลุ ่มแกนนำเคร ือข ่าย            
ด้านสุขภาพระดับพื้นที่ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง    
จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็น Best practice ที่จำเป็นต่อการพัฒนางาน
ของตนเองในชุมชนได้ดียิ่งข้ึน  

- เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนำด้านสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สาย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้ งไว้ จำนวน 50 ,000 บาท ไม่เพียงพอ 
สำหรับการบริหารจัดการโครงการ ดังนั ้น กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม          
จึงมีความจำเป็นต้องขอพิจารณาอนุมัติรับความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ ่มเต ิม จำนวน 1,250,000 บาท              
โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกโดยสาร   
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง ตั้งไว้ จำนวน 2,066,000 บาท 

- ด้วยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ และประเภทอ่ืนๆ 
ประกอบกับข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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- เพื ่อให ้การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ ิ ่มเต ิม เป ็นไปด้วยความถูกต ้อง              
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม จึงขอ
พิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ
เทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 1,250,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการขอโอนเพ่ิม
และโอนลดงบประมาณ ปรากฏตามสำเนาญัตติและเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้ง
ให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว สมาชิกสภาท่านใด   
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ
ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื ่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที ่ประชุมสภาว่า สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพ
เทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 1 ,250,000 บาท ของกองสาธารณส ุขและ
สิ่งแวดล้อม ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.4 

- 3.4 ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริม
ก ิจกรรมเด ็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 138 ,800 บาท            
ของกองการศึกษา 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 11 

1 
- 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี ้ กระผม ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัต ิโอน
งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ ิ ่มเต ิม หมวด                       
ค ่าใช ้สอย โครงการส ่งเสร ิมกิจกรรมเด ็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย               
จำนวน 138 ,800 บาท ของกองการศ ึกษา ท ั ้ งน ี ้  รายละเอ ียด เหต ุ ผล                   
และความจำเป็น กระผมขอให้ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล ครับ 

 

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์  รวมสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจง
รายละเอียดในการขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมกิจกรรม
เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 138 ,800 บาท ด้วยเหตุผล         
และความจำเป็น ดังนี้ 

- ตามที่กองการศึกษาได้ตั ้งงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา ค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลแม่สาย ตั้งไว้ จำนวน 130,000 บาท นั้น 

- ด้วยกองการศึกษา ได้กำหนดจัดการศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก       
และเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น            
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย
ผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่นในการยกระดับทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่สาย 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองแม่สายในอนาคต 

- เนื ่องจากงบประมาณรายจ่ายที ่ได ้ต ั ้งไว ้สำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว              
ไม่เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการโครงการ กองการศึกษา จึงมีความจำเป็น 
ต้องขอพิจารณาอนุมัติร ับความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ ่มเติม จำนวน 138,800 บาท โดยขอโอนลด
งบประมาณรายจ่าย จากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน     
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกโดยสาร ขนาดไม่น้อย
กว่า 20 ที่นั่ง ตั้งไว้ จำนวน 2,066,000 บาท 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมศักดิ์  รวมสุข 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
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- ด้วยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม 
กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ และประเภทอ่ืนๆ 
ประกอบกับข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

- เพื ่อให ้การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ ิ ่มเต ิม เป ็นไปด้วยความถูกต ้อง              
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง กองการศึกษา จึงขอพิจารณารับความ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม 
หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สาย 
จำนวน 138,800 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการขอโอนเพิ่มและโอนลดงบประมาณ
ปรากฏตามสำเนาญัตติและเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบแล้ว                 
ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ครับ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใด             
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ
ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

- เมื ่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที ่ประชุมสภาว่า สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 138,800 บาท ของกองการศึกษา ขอได้โปรดยกมือ 
ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 11 

1 
- 
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- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3.5 

- 3.5 ญัตติ เรื่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ ิ ่มเต ิม หมวดค ่าใช ้สอย โครงการ                
เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพคณะกรรมการชมรมผ ู ้ส ู งอาย ุ เทศบาลตำบลแม ่สาย           
จำนวน 600,000 บาท ของกองสวัสดิการสังคม 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ในระเบียบ
วาระนี ้ กระผม ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัต ิโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม หมวดค่าใช้สอย 
โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชมรมผู ้ส ูงอายุเทศบาลตำบลแม่สาย     
จำนวน 600,000 บาท ของกองสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลและ           
ความจำเป็น กระผมขอให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม
สภาเทศบาล ครับ 

 

- ขอเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉัน นางเบญจสิริ นาอินทร์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ขอชี้แจง
รายละเอียดในการขอพิจารณารับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ิมเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชมรมผู ้ส ูงอายุเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 600 ,000 บาท            
ด้วยเหตุผลและความจำเป็น ดังนี้ 

- ตามที่กองสวัสดิการสังคมได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.  2567 แผนงานส ังคมสงเคราะห์                         
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ค่าใช้สอย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สาย ตั้งไว้ จำนวน 100,000 บาท 
นั ้น ด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้กำหนดจัดการศึกษาดูงานตามโครงการเพ่ิม
ประสิทธ ิภาพคณะกรรมการชมรมผู ้ส ูงอาย ุเทศบาลตำบลแม่สาย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาศักยาภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
ให้เกิดทักษะ ความรู้ ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางเบญจสิริ  นาอินทร์ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
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2) เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการ
ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก่อให้เกิดความสามัคคี สร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับผู้สูงอายุ  
3) เพื่อให้คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุได้มีโอกาสทัศนศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง และนำมาพัฒนาชุมชนของตนเองได้ 

- เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ได้ตั้งไว้สำหรับดำเนินโครงการดังกล่าวไม่เพียงพอ
สำหรับการบริหารจัดการโครงการ กองกองสวัสดิการสังคม จึงมีความจำเป็นต้อง 
ขอพิจารณาอนุมัติรับความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เพ่ิมเติม จำนวน 600,000 บาท โดยขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
จากแผนงานบร ิหารงานทั ่วไป งานบร ิหารท ั ่วไป งบลงท ุน ค ่าคร ุภ ัณฑ์         
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง 
ตั้งไว้ จำนวน 2,066,000 บาท 

- ด้วยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
กำหนดให้เทศบาลอาจมีรายจ่ายประเภท ค่าใช้สอย ค่าครุภัณฑ์ และประเภทอ่ืนๆ 
ประกอบกับข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 กำหนดให้การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

- เพื ่อให ้การโอนงบประมาณรายจ่ายเพ ิ ่มเต ิม เป ็นไปด้วยความถูกต ้อง              
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวข้อง กองกองสวัสดิการสังคม จึงขอพิจารณา       
รับความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพิ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 600,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดการขอโอนเพ่ิม
และโอนลดงบประมาณปรากฏตามสำเนาญัตติและเอกสารประกอบญัตติที่ได้แจ้ง        
ให้ทุกท่านทราบแล้ว ขอได้โปรดพิจารณาต่อไป ค่ะ 

 

- ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตติในเรื่องดังกล่าว มีสมาชิกสภาท่านใด             
จะขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มี ก่อนการลงมติ
ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ ครับ 
 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จำนวน 12 ท่าน ครบองค์ประชุม ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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- เมื ่อครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอมติจากที ่ประชุมสภาว่า สมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม หมวดค่าใช้สอย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชมรม
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สาย จำนวน 600,000 บาท ของกองสวัสดิการสังคม     
ขอได้โปรดยกมือ ครับ 

 

- มีสมาชิกสภายกมือ   เห็นชอบ                  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ               เสียง 
   งดออกเสียง              เสียง  (นายสมพงษ์ สมภักดี) 

 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  อ่ืน ๆ 

 - ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายได้รับข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เข้ามา
ดำรงตำแหน่งแทนที่ว่าง กระผม จึงขอเชิญพนักงานตำแหน่งดังกล่าวได้แนะนำตัว
ให้สมาชิกสภาเทศบาล และท่ีประชุมได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉัน นางสาวณัฐมนต์ งานยางหวาย ชื่อเล่นเนย เข้ามาดำรงตำแหน่ง      
นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามา
ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลแม่สายแห่งนี้ และพร้อมที ่จะทำงาน
ร่วมกับทุกท่าน ค่ะ 

 

- เทศบาลตำบลแม่สายยินดีต้อนรับและขอให้ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่ ครับ 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอแนะเกี ่ยวกับกิจกรรมของคณะผู้บริหาร       
ขอเชิญเสนอได้ ครับ 

- ขอเชิญคุณนฤชล ชุ่มเรือน ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ท ุกท่าน ด ิฉ ัน นางสาวนฤชล ช ุ ่มเร ือน สมาช ิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย             
ขอเสนอแนะ 2 เรื่อง เนื่องจากได้รับร้องเรียนความเดือดร้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ 
ดังนี้  

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

มติที่ประชุม 11 

1 
- 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวณัฐมนต์ งานยางหวาย 
นักจัดการงานทั่วไป 

นางสาวนฤชล  ชุ่มเรือน 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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เรื่องที่ 1 ขอให้เทศบาลตำบลแม่สายช่วยดูแลหรือประสานงานเรื่องการจราจร
บริเวณโรงเรียนหัวหยุน (โรงเรียนจีน) ถนนคูเมือง บ้านป่ายางชุม หมู่ที่ 6 เนื่องจาก
ช่วงเวลาเข้าเรียนและหลังเลิกเรียนมีการใช้รถเข้า – ออกบนถนนดังกล่าว          
เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน 

เรื่องที่ 2 ขอเสนอให้ลดขั้นตอนการให้บริการ กรณีการขอใช้บริการฌาปนสถาน
ของเทศบาลตำบลแม่สาย เนื่องจากชาวบ้านเห็นว่าเมื่อผู้ขอใช้บริการได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการฌาปนสถานแล้ว มิควรให้ผู ้ขอใช้บริการติดต่อหรือ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำสุสานเองโดยตรง เนื่องจากบางครั้งไปติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำสุสานแล้วแต่ไม่พบเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ในเรื่องนี้   
จึงขอเสนอให้เทศบาลตำบลแม่สายเป็นผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ประจำสุสานเอง เพราะจะทำให้การให้บริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ขอบคุณค่ะ 

 

- ขอเชิญท่านายกเทศมนตรี ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ขออนุญาต
ชี้แจง ดังนี้ เรื่องที่ 1 เนื่องจากเป็นโรงเรียนของเอกชน กระผม จะมอบหมายให้
งานเทศกิจดำเนินการประสานทางโรงเรียนดังกล่าว เพื่อหารือขอความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป ครับ สำหรับเรื่องที่ 2 การให้บริการฌาปนสถาน เพื่อเป็น
แก้ไขปัญหาดังกล่าว กระผม จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที ่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ประสานกับเจ้าหน้าที่ประจำสุสานเองโดยตรง ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย เรื ่องการ
ให้บริการฌาปนสถาน กระผม จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ครับ หากในวันนี้มีผู้ขอใช้บริการฌาปนสถาน เมื่อได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมการขอใช้บริการแล้ว ผู ้ขอใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำสุสานเอง โดยให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที ่ประจำสุสานเองโดยตรงผ่านทาง
ออนไลน์ ครับ  

 

- ขอเชิญคุณสมเพชร ครับ 

 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 
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- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายสมเพชร กิจตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผม 
ขอสอบถาม เรื่อง สายท่อดำของบ่อบำบัดน้ำเสียว่า จุดเริ่มต้นของท่อตั้งอยู่บริเวณ
ไหนและสิ้นสุดบริเวณใด และเรื่องที่ 2 ขอสอบถามความคืบหน้ากรณีการก่อสร้าง
อาคารของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) ปัจจุบันขั้นตอนการดำเนินการเป็น
อย่างไร ครับ 

 

- ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ท ุกท่าน กระผม นายสมชาย ดาวเร ือง ผ ู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขออนุญาตชี้แจงกรณีสายท่อดำของบ่อบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ สายท่อบ่อ
บำบัดน้ำเสียของศูนย์บำบัดน้ำเสียประกอบด้วย 4 สายหลัก ได้แก่ สายที่ 1 เริ่ม
ตั้งแต่บริเวณสายลมจอยถึงหมู่บ้านเหมืองแดง สายที่ 2 บริเวณหมู่บ้านเหมืองแดง
ถึงหน้าวัดป่ายาง สายที่ 3 บริเวณหมู่บ้านเหมืองแดง และสายที่ 4 บริเวณเลียบ
คลองชลประทานทั้งหมด สำหรับกรณีการต่อระบบท่อบำบัดน้ำเสียจุดที่ยังไม่   
แล้วเสร็จ จากการแจ้งข้อมูลของท่านสมาชิกสภาเทศบาลในการประชุมสภา
เทศบาลครั้งที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่า 
ท่อดำสามารถใช้งานได้ทุกจุดแล้ว ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย ในส่วนของ
ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว ในการประชุมสภาเทศบาลในครั้งต่อไป กระผม จะนำ
ข้อมูลรายละเอียดแบบแปลนที่เกี ่ยวข้องศูนย์บำบัดน้ำเสียมานำเสนอให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ เพราะจะได้เห็นภาพรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ครับ   

 

- กรณกีารก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง ครับ  

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายสมศักดิ์ รวมสุข ผู้อำนวยการกองการศึกษา ขอชี้แจงกรณี  
การก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) ดังนี้ เทศบาลตำบลแม่สายได้ส่งเรื่อง
ขอแก้ไขฐานรากจากแบบตอกเป็นแบบเจาะไปยังสำนักงบประมาณแล้ว ขณะนี้รอ
ผลการพิจารณาจากทางสำนักงบประมาณว่าจะอนุญาตให้แก้ไขฐานรากหรือไม่ 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมเพชร  กิจตระกูล 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมชาย  ดาวเรือง 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

นายสมศักดิ์  รวมสุข 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
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และเทศบาลตำบลแม่สายได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจาก
การตรวจสอบระยะเวลาการก่อสร้างพบว่า ขณะนี้ใช้เวลาไปแล้วประมาณ 48% 
ถ้าหากแล้วเสร็จ 50% จะต้องดำเนินการแจ้งทิ้งงานกับผู้รับจ้าง ครับ 

 

- สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอได้ ครับ  

- ขอเชิญคุณสมเพชร ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายสมเพชร กิจตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย กระผม 
ขอสอบถามเพิ่มเติม กรณีท่อยางดำบ่อบำบัดน้ำเสียครับ ตามที่ผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า จุดที่ 1 อยู่บริเวณสายลมจอย ผมจึงอยาก
ทราบว่าอยู่จุดไหนของสายลมจอย ครับ 

 

- สำหรับในเรื่องนี้ ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งต่อไป ทางเลขานุการสภาจะนำ
ข้อมูลมาเสนอให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ เพ่ือจะได้เห็นภาพและมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอได้ ครับ 

- ขอเชิญคุณฐิตารีย์ ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉ ัน นางสาวฐิตารีย ์ ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย             
ดิฉันขอเพิ่มเติมเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนแจ้งว่า บริเวณ
บ้านผามควายถึงร้านขายข้าวสาร มีกลิ่นเหม็นจากท่อน้ำ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเกิดจากบ่อ
บำบัดน้ำเสียหรือรางระบายน้ำ ขอให้เทศบาลตำบลแม่สายช่วยตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ค่ะ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายวรรณศิลป์ จีระกาศ ปลัดเทศบาลตำบลแม่สาย ในเรื ่อง
ดังกล่าว ท่านนายกเทศมนตรีได้สั ่งการให้วางแผนในการล้างท่อรางระบายน้ำ
ภายในเขตพื้นที่ทั้งหมด และเมื่อประมาณ 2 – 3 วันที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่กอง
งานที่เกี่ยวข้องร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลได้ลงสำรวจพื้นที่พบว่า บริเวณตลาด  
ไม้ลุงขนและในซอยต่างๆ มีการปล่อยน้ำเสียลงท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมาก 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมเพชร  กิจตระกูล 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นางสาวฐิตารีย์  ดวงแก้ว 
สมาชกิสภาเทศบาล 

นายวรรณศิลป์  จีระกาศ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
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ตอนนี้ทางกองงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว 
โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นไป ครับ 

 

- สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอได้ ครับ 

- ขอเชิญคุณสมเดช ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายสมเดช ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สาย 
กระผม ขอสอบถาม กรณี การจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์ ครั้งที่ 9 ที่ผ่านมา 
หลังจากที่ได้จัดงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผม อยากทราบข้อมูลรายละเอียด
รายรับรับจ่ายจากการดำเนินการโครงการดังกล่าว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จัดทำ
รายละเอียดข้อมูลรายรับรายจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยัง รวมถึงข้อมูลการเก็บ
ค่าประมูลเช่าพื้นที่เพื่อขายสินค้าภายในงานของผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ด้วย 
และอีกหนึ่งเรื่อง กระผมได้รับแจ้งจากประชาชนในเขตเทศบาล กรณีการจำหน่าย
สินค้าภายในบริเวณงาน เช่น โซน OTOP หรืออาหาร 4 ภาค โดยขอเสนอแนะให้
เทศบาลตำบลแม่สายคำนึงถึงผู้ค้าหรือผู้ประกอบการชาวแม่สายเป็นลำดับแรก 
เนื่องจากอยากกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวแม่สายเป็นหลักก่อน อยากให้สินค้าของชาว
แม่สายมีความโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบของผู้ร่วมงาน และอยากให้ เป็นเอกลักษณ์ 
ชาติพันธุ์ของชาวแม่สายด้วย ครับ 

 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ทุกท่าน กระผม นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ข้อมูล
รายละเอียดที่เกี ่ยวข้องกับรายรับรายจ่าย และมูลค่าในการซื้อขายขออนุญาต
นำเสนอให้ทุกท่านทราบผ่านบนหน้าจอมอนิเตอร์และขอให้เจ้าหน้ าที่ได้จัดทำ
สำเนาข้อมูลให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบครับ สำหรับเรื่องการจำหน่าย
สินค้าของผู้ประกอบการภายในบริเวณงาน โซน OTOP เป็นการเปิดรับผู้จำหนา่ย
สินค้าทั้งประเทศ โซนหมู่บ้านชาติพันธุ์ 90% เป็นชาวแม่สาย เพราะเป็นการ    
เปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้พัฒนาพื้นที่โดยอิสระ ครับ 

 

- เนื่องจากรายละเอียดข้อมูลของผลการดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์        
ทั้งรายละเอียดเรื่องการจัดงาน ข้อมูลรายรับรายจ่าย มูลค่าการซื้อขายภายในงาน 
เป็นข้อมูลที ่เยอะมากพอสมควร ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกได้นำข้อมูลไปศึกษา    
และหากมีข้อสังเกต ขอให้นำมาสอบถามในการประชุมครั้งต่อไป ครับ 

- สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอแนะเพ่ิมเติมขอเชิญเสนอได้ ครับ  

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายชัยยนต์  ศรีสมุทร 
นายกเทศมนตรี 

นายสมพงษ์  สมภกัด ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมเดช  ยอดเชียงคำ 
สมาชกิสภาเทศบาล 
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